

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa X

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện Công văn số 171/HĐND-VP ngày 29/8/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh như sau:

1. Ý kiến của đại biểu Hoàng Thị Hương - Na Rì:

1.1. Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gồm nhiều dự án thành phần liên quan đến nhiều sở, ngành địa phương chủ trì thực hiện, tỷ lệ giải ngân thấp, nhiều vướng mắc, hệ thống văn bản hướng dẫn ban hành chậm, công tác đánh giá tình hình triển khai thực hiện cập nhật thông tin báo cáo chưa đầy đủ, chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành chung của tỉnh. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành địa phương trong thời gian qua; giải pháp trong thời gian tới?

Nội dung trên Ban Dân tộc tỉnh đã báo cáo, giải trình trực tiếp tại phiên chất vấn trực tiếp kỳ họp thứ 14, hiện nay báo cáo bổ sung những nội dung đã thực hiện như sau: Để cập nhật thông tin về thực hiện Chương trình phục vụ công tác điều hành, căn cứ theo biểu mẫu tại phụ lục số 03, Thông tư số 01/2022/TT-UBND ngày 26/5/2022 của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 692/BC-UBND ngày 13/10/2023 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Kỳ báo cáo: Từ tháng 01/2023 đến tháng 9/2023); tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình: Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (Quyết định số 655/QĐ-BCĐCCTMTQG ngày 22/4/2022); phân công nhiệm vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo, phân công thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi, giúp đỡ các địa phương trong triển khai thực hiện các Chương trình MTQG (Thông báo 168/TB-BCĐCCTMTQG ngày 12/6/2023); tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc

Kạn theo Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 01/11/2021, trong đó quy định rõ cơ chế phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện, theo dõi, báo cáo về Chương trình MTQG. Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh xây dựng và ký kết Chương trình phối hợp với một số sở, ngành liên quan về thực hiện công tác dân tộc, trọng tâm là Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN.

Các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như sau:

Thứ nhất: Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình.

Thứ hai: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân đối với chương trình và chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực hiện đúng, hiệu quả phương châm “*dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng*”.

Thứ ba: Huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác để cùng thực hiện Chương trình. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn vốn được giao.

Thứ tư: Các sở, ngành trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tiếp tục tham mưu ban hành cơ chế chính sách và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Thứ năm: Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện Chương trình các cấp.

Thứ sáu: Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chủ động chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác tổ chức thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến việc thực hiện Chương trình.

Thứ bảy: Tiếp tục chỉ đạo, phân bổ chi tiết kinh phí còn lại chưa phân bổ thuộc các dự, tiểu dự án, nội dung và huy động nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, người dân tham gia các dự án, tiểu dự án, nội dung; phân đấu thực hiện giải ngân đạt 100% kinh phí được giao theo cam kết.

1.2. Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm 2023 đạt thấp. Nguyên nhân, giải pháp trong thời gian tới?

Ngoài giải pháp đã báo cáo tại phiên chất vấn trực tiếp, Ban Dân tộc tỉnh đang phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch vốn năm 2024, trong đó đề xuất phương án phân bổ vốn thực hiện theo đúng nguyên tắc, tiêu chí tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời đã đề nghị xem xét tăng, giảm đối với một số dự án, tiểu dự án thuộc chương trình để phù hợp với nhu cầu thực tế của từng đơn vị và phù hợp tiến độ đối với từng công trình.

2. Ý kiến của đại biểu Hoàng Văn Vĩnh – Na Rì: *Tại Kế hoạch số 760/KH-UBND ngày 28/11/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra 14 nhóm chỉ tiêu, cụ thể đến năm 2025, đến nay được hơn 2 năm, vẫn còn nhiều vướng mắc, văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh tiếp tục hướng dẫn, tiếp tục bổ sung. Vậy, trong 14 nhóm chỉ tiêu đó có hoàn thành được không? Nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.*

Đề phân đầu và tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện một số chỉ tiêu tại Kế hoạch số 760/KH-UBND ngày 28/11/2023 đến năm 2025, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan thống nhất các nội dung đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau hội nghị đã ban hành Văn bản số 5379/UBND-VXNV ngày 17/8/2023 về việc báo cáo đề xuất, điều chỉnh nội dung sửa đổi Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ gửi Ủy ban Dân tộc, trong đó kiến nghị với Trung ương các nội dung sau:

- Điều chỉnh “*giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 vùng đồng bào DTTS 3,5%*” thành “*Giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giai đoạn 2022-2025 tại các xã ĐBKK là 3,5%*”. Chỉ tiêu này đến nay vẫn chưa được các cơ quan Trung ương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh.

- Chỉ tiêu phân đầu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020: Đã đề nghị xem xét điều chỉnh như sau: “*Phân đầu mức thu nhập bình quân đầu người dân tộc thiểu số tăng trên 1,5 lần so với năm 2020*”. Chỉ tiêu này cũng chưa được Trung ương điều chỉnh.

- Đề xuất điều chỉnh nguồn vốn giữa các dự án, tiểu dự án phù hợp với điều kiện của địa phương. Cùng với kiến nghị của nhiều địa phương, nội dung này hiện nay Chính phủ đã ban hành Tờ trình số 557/TTr-CP ngày 16/10/2023 trình Quốc hội khóa XV về các cơ chế đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tại điểm c, mục 1, phần III, Chính phủ đề xuất cơ chế giao dự toán chi thường xuyên nguồn trung ương hằng năm cho các địa phương như sau: “*Quốc hội phân bổ dự toán chi thường xuyên nguồn ngân sách trung ương hằng năm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo tổng kinh phí của từng chương trình, không quyết định phân bổ chi tiết đến từng dự án thành phần và lĩnh vực chi...*”. Do vậy, nếu cơ chế này được Quốc hội thông qua sẽ tạo chủ động cho địa phương trong phân bổ sử dụng nguồn vốn của Chương trình, góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục tình trạng chậm giải ngân như trong thời gian qua.

Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Văn bản số 880/BDT-CSĐT ngày 11/9/2023 về việc giải quyết kiến nghị của địa phương đề nghị chuyển nguồn kinh phí đầu tư thực hiện nội dung hỗ trợ đất ở, đất sản xuất sang hỗ trợ nhà ở, trong đó hướng dẫn các địa phương rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Dự

án 1, hiện nay Ban Dân tộc tỉnh đang tổng hợp kết quả rà soát của các địa phương và trong thời gian tới sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu đất ở, nhà ở và đất sản xuất.

3. Ý kiến của đại biểu Nông Thị Ngọc Hân – Chợ Đồn: *Chương trình Nông nghiệp phát triển bền vững năm 2023, Chủ đầu tư (Hạt Kiểm lâm) đã bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Tuy nhiên, các hợp đồng trước đây với bên nhận khoán lại là Hạt Kiểm lâm đại diện ký hợp đồng; vì vậy hiện nay các xã chuyển hồ sơ đến Kho bạc Nhà nước không được chấp nhận. Đến ngày 19/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 205/TB-UBND trong đó giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết khắc phục hồ sơ thiết kế chuyển tiếp của các năm trước và việc thanh quyết toán cho Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhưng đến nay chưa được giải quyết? Hướng giải quyết nội dung trên.*

Ngày 30/8/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Kạn đã tiến hành họp bàn về việc tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục thanh toán nguồn vốn sự nghiệp hạng mục giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên năm 2022. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn bản số 2167/SNN-CCKL ngày 05/9/2023 về việc đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp hạng mục giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên năm 2022, chuyển sang Ủy ban nhân dân xã làm chủ đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 5952/UBND-NNTNMT ngày 11/9/2023 về việc giải ngân nguồn vốn sự nghiệp hạng mục giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên năm 2022 do Ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cấp huyện đã bàn giao toàn bộ hồ sơ giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) tiếp nhận và bổ sung ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh các nội dung phù hợp với thực tế, đúng quy định và chủ động giải ngân nguồn vốn được giao theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 5952/UBND-NNTNMT ngày 11/9/2023 của UBND tỉnh.

4. Ý kiến của đại biểu Hà Thị Khánh – Chợ Đồn, Lùng Văn Công – Thành phố Bắc Kạn: *Hiện nay, việc mua sắm trang thiết bị dạy và học còn chậm, việc cung ứng sách giáo khoa nhỏ lẻ, chưa kịp thời. Giải pháp khắc phục?*

Đối với việc mua sắm trang thiết bị dạy và học: Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4975/UBND-VXNV ngày 02/8/2023 về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ mua sắm thiết bị dạy học phục vụ hoạt động của các nhà trường và đảm bảo kịp thời gian đánh giá công nhận các trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện, đồng thời Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chủ trì nhiều cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức mua sắm thiết bị giáo dục của các địa phương (đến ngày 21/8/2023, mới

có các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo được phê duyệt quyết định mua sắm thiết bị (tại Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đang xem xét phê duyệt quyết định mua sắm thiết bị cho các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 2); Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Thông báo số 245/TB-UBND ngày 05/9/2023 kết luận cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2023, trong đó chỉ đạo đối với việc mua sắm trang thiết bị cho các trường học: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định giá, thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu, tổ chức mua sắm đảm bảo đúng quy định, kịp thời phục vụ năm học 2023-2024.

Hiện nay, tiến độ như sau:

* Đối với gói mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu cho các Trường mầm non, phổ thông trực thuộc năm 2023 từ nguồn kinh phí nguồn sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo và dạy nghề tỉnh điều hành năm 2022 chuyển sang năm 2023 (Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 30/12/2022):

- Có 03 đơn vị đã hoàn thành đấu thầu gồm: Huyện Ba Bể đã hoàn thành việc lắp đặt và đang tiến hành các thủ tục thanh, quyết toán với đơn vị cung cấp; Thành phố Bắc Kạn và Sở Giáo dục và Đào tạo: đang thực hiện mua sắm, bàn giao, lắp đặt thiết bị cho các đơn vị.

- Có 03 đơn vị (huyện Chợ Đồn, huyện Bạch Thông, huyện Pác Nặm): đang thực hiện thẩm định HSDT.

- 02 đơn vị (huyện Chợ Mới, huyện Ngân Sơn): đã đăng tải trên hệ thống đấu thầu quốc gia.

- Huyện Na Rì: đã có kết quả thẩm định giá.

* Đối với gói mua sắm đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu cho các đơn vị Trường học trực thuộc trên địa bàn huyện năm 2023 từ nguồn sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh điều hành năm 2023 cấp bổ sung cho các đơn vị, địa phương (Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 08/8/2023):

- Huyện Chợ Đồn: đang thực hiện đấu thầu.

- 02 đơn vị (thành phố Bắc Kạn, huyện Pác Nặm): đã hoàn thành thẩm định giá, chuẩn bị thực hiện đăng tải Hồ sơ mời thầu trên Hệ thống đấu thầu điện tử.

- 06 đơn vị (huyện Ba Bể, huyện Bạch Thông, huyện Chợ Mới, huyện Na Rì, huyện Ngân Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo): đang thực hiện quy trình thẩm định giá.

Như vậy, có một số huyện tiến độ thực hiện còn khá chậm tuy nhiên các đơn vị không báo cáo khó khăn, vướng mắc và sẽ cố gắng giải ngân 100% nguồn kinh phí được giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện mua sắm thiết bị giáo dục từ nguồn kinh phí được cấp nhất là tại Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, UBND

tỉnh đã ban hành Công văn số 7834/UBND-TH ngày 21/11/2023 yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đối với việc việc cung ứng sách giáo khoa: Để sớm đảm bảo cho giáo viên và học sinh có đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1923/SGDDĐT- GDTrH-GDTX ngày 08/8/2023 về việc chuẩn bị sách giáo khoa phục vụ năm học 2023-2024, yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn tiếp tục thực hiện tốt nội dung: Tuyên truyền, giới thiệu cho học sinh, phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên về sách giáo khoa và sử dụng hợp lý sách giáo khoa ngay từ đầu năm học. Để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, nhằm đảm bảo chất lượng học tập và quyền lợi của học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh liên hệ mua sách giáo khoa, tài liệu học tập tại các đơn vị cung ứng uy tín, đáng tin cậy.

Đối với Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn, chủ động phối hợp với các Nhà xuất bản và các đơn vị cung ứng sách giáo khoa đảm bảo có đủ sách giáo khoa cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn trước khai giảng năm học 2023-2024.

Tuy nhiên, sau khai giảng năm học 2023-2024, qua rà soát và thăm nắm tình hình ở một số cơ sở giáo dục, học sinh còn thiếu một số đầu sách của một số lớp. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có Văn bản số 2226/SGDDĐT-GDTrH-GDTX ngày 13/9/2023 đề nghị Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn tiếp tục phối hợp với các Nhà xuất bản và các đơn vị liên quan cung ứng đủ các đầu sách giáo khoa cho học sinh ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2023-2024.

Để tránh mua phải sách in lậu, sách giả, nhằm đảm bảo chất lượng học tập và quyền lợi của học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh, trong năm học 2023-2024 và những năm tiếp theo tỉnh Bắc Kạn lựa chọn các đơn vị cung ứng uy tín, đáng tin cậy như: Hệ thống các nhà sách, cửa hàng thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa phương; hệ thống các cửa hàng của Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Bắc Kạn (*đơn vị được các Nhà xuất bản lựa chọn đảm nhiệm và chịu trách nhiệm cung ứng sách và các sản phẩm giáo dục tại tỉnh Bắc Kạn*).

5. Ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Hằng – Bạch Thông: *Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh mới đạt trên 22% thấp hơn bình quân chung cả nước. Qua theo dõi các nội dung trình tại kỳ họp nhận thấy, công tác chuẩn bị đầu tư của một số dự án chưa được tốt phải điều chỉnh dự án. Giải pháp để thực hiện tốt hơn quá trình chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới?*

Theo quy định của Luật Đầu tư công và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tổng hợp giúp việc cho Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư cấp tỉnh đối với công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm A, B và là cơ quan được giao chủ trì phối hợp với các sở,

ngành thẩm định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C. Trên cơ sở ý kiến chất vấn của đại biểu, ngày 30/10/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2074/KH&ĐT-KTN báo cáo kết quả thực hiện đối với nội dung chất vấn, theo đó, đơn vị báo cáo: Quá trình thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp kết quả thẩm định chủ trương các dự án trên cơ sở ý kiến đánh giá của thành viên Hội đồng thẩm định và các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Tiếp thu ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Hằng - huyện Bạch Thông, trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện công tác khảo sát cụ thể, chi tiết hơn tại hiện trường dự án đề xuất để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, hạn chế việc điều chỉnh trong quá trình thực hiện.

Đề đơn đốc công tác giải ngân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 772/KH-UBND ngày 17/11/2023 thành lập các Đoàn kiểm tra do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì kiểm tra đơn đốc tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn đầu tư công, các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, theo đó, tỉnh đã tổ chức kiểm tra tại huyện Ngân Sơn ngày 22/11/2023, chỉ đạo địa phương khẩn trương có các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, nhất là công tác giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các địa phương khác, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức kiểm tra trong thời gian từ ngày 25/11 đến 15/12/2023.

6. Ý kiến của đại biểu Trịnh Tiến Dũng - Thành phố Bắc Kạn: *Trong thời gian qua thị trường bất động sản đóng băng nhiều dự án xây dựng các khu dân cư, khu đô thị đã tổ chức đấu giá nhưng vẫn không tìm được khách hàng dẫn đến ảnh hưởng lớn đến các nguồn thu từ sử dụng đất; nguồn thu từ nguồn năm trước chuyển sang chiếm tỷ trọng tương đối lớn đó là dự án khu dân cư thương mại và chợ Minh Khai, tiền đấu giá trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự toán thu tiền sử dụng đất đã bố trí cho hết các dự án đầu tư theo kế hoạch. Đề nghị cho biết giải pháp để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong việc khó khăn thu từ tiền sử dụng đất trong thời gian vừa qua.*

Trên cơ sở ý kiến chất vấn của đại biểu Trịnh Tiến Dũng, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, trả lời nội dung, qua đó, ngày 30/10/2023, Sở Tài chính đã có công văn số 2455/STC-QLNS báo cáo kết quả thực hiện như sau:

- Về tháo gỡ khó khăn, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2023: Sở Tài chính đã phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước các tháng cuối năm 2023, qua đó chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tập trung thực hiện công tác đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể:

+ Địa bàn thành phố Bắc Kạn:

Khu dân cư Thôm Dầy: Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương hoàn thiện

các thủ tục tiếp theo để ngành Thuế thông báo thu tiền sử dụng đất của người trúng đấu giá đất; khẩn trương tổ chức đấu giá (lần 2) các lô còn lại trong tháng 10/2023 (cần tăng cường các biện pháp quảng bá rộng rãi để người có nhu cầu trong và ngoài tỉnh biết).

Khu dân cư đô thị tổ Xây dựng và tổ Pá Danh, phường Huyền Tung: Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh sớm xác định giá đất cụ thể để tổ chức đấu giá. Các khu còn lại trong kế hoạch đấu giá đất năm 2023 thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn theo đó Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai đấu giá.

+ Địa bàn huyện Ba Bể: Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất của các dự án, hoàn thành trong năm 2023.

+ Địa bàn huyện Chợ Đồn: Đơn đốc Tập đoàn đầu tư Sơn Phúc đẩy nhanh tiến độ triển khai khu dân cư Sơn Phúc 2 (kế hoạch thu 25 tỷ đồng).

+ Địa bàn huyện Bạch Thông: Hiện đã có hồ sơ đấu giá tại Trung tâm đấu giá tỉnh (trên 11 tỷ đồng), Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông đẩy nhanh tiến độ triển khai theo kế hoạch, hoàn thành trong tháng 10/2023.

- Đối với rà soát, đề xuất phương án phân bổ nguồn thu để xem xét, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất:

Sở Tài chính đã chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổ chức họp thống nhất dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở số liệu về thu tiền sử dụng đất của Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Tài chính đã rà soát, tổng hợp, tính toán dự kiến phương án phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2386/STC-QLNS ngày 20/10/2023. Dự kiến nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1.063 tỷ đồng (giảm 634 tỷ đồng so với dự kiến năm 2022). Sau khi trừ đi 10% số kinh phí chi cho công tác đo đạc, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 106 tỷ đồng thì dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 là: 957 tỷ đồng (giảm 239,6 tỷ đồng), trong đó điều tiết về ngân sách cấp tỉnh: 315 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện hưởng: 642 tỷ đồng. Đối với việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn thu tiền sử dụng đất, trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 208/TTr-UBND ngày 16/11/2023 trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 9) theo quy định.

7. Ý kiến của đại biểu Đồng Thị Vân Thoa - Pác Nặm: *Tình trạng chi ngân sách 6 tháng đầu năm thường đạt thấp trong khoảng 30 đến dưới 40% và nhiệm vụ chi sẽ dồn vào 6 tháng cuối năm, một số nhiệm vụ chi phải chuyển nguồn sang năm tiếp theo để thực hiện. Trách nhiệm của cơ quan tham mưu điều hành ngân sách và các cơ quan sử dụng ngân sách trước tình trạng trên?*

Trên cơ sở ý kiến chất vấn của đại biểu Đồng Thị Vân Thoa, ngày 30/10/2023, Sở Tài chính đã có Công văn số 2455/STC-QLNS báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Đối với công tác tham mưu phân bổ các nguồn kinh phí tỉnh điều hành: Năm 2023, trên cơ sở quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán của Bộ Tài chính, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách (bao gồm cả nhiệm vụ chi thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa...) để xem xét, bố trí kinh phí thực hiện ngay trong dự toán đầu năm; đây là kết quả đáng ghi nhận về khắc phục hạn chế của các năm trước (chậm phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa...). Các nhiệm vụ thuộc đề án chuyển đổi số của tỉnh chưa đủ điều kiện xem xét, phân bổ trong dự toán đầu năm được hoàn thiện, tổng hợp trình phân bổ kinh phí thực hiện ngay trong quý I/2023. Nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 cũng được rà soát, tổng hợp và xây dựng phương án sử dụng báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sớm hơn những năm trước (vào đầu tháng 2/2023). Đến thời điểm hiện tại, nguồn kinh phí tỉnh điều hành chưa phân bổ giảm so với cùng kỳ, trong đó: nguồn sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề còn 102,792 tỷ đồng; vốn đầu tư ngân sách địa phương còn 18.492 triệu đồng (gồm có: Nguồn thu tiền sử dụng đất: 14.710 triệu đồng, chưa thực hiện phân bổ do chưa thu được tiền sử dụng đất năm 2023 theo kế hoạch, nguồn Vay lại của Chính phủ cho các dự án ODA: 3.782 triệu đồng, không thực hiện phân bổ, do các dự án ODA đã phân bổ đã đảm bảo tương ứng tỷ lệ vốn ngân sách trung ương cấp phát theo đúng quy định). Kết quả công tác điều hành ngân sách đến nay đã bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, triển khai kịp thời chế độ, chính sách tiền lương cơ sở mới, đáp ứng nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát sinh trong năm trong phạm vi dự toán giao, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Đối với việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách: Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 5574/UBND-TH ngày 24/8/2023 chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023, về chi ngân sách tập trung một số nội dung:

- Chi đầu tư: Quyết liệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, các nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4880/UBND-TH ngày 31/7/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023; phấn đấu thực hiện và giải ngân kế hoạch

vốn đầu tư công, đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn trên 95% kế hoạch được giao theo Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chi thường xuyên: Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp trong Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023 tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tăng cường thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách, bao gồm các khoản chi thực hiện chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án, dự án, các chương trình mục tiêu; đảm bảo giải ngân các nguồn vốn theo đúng tiến độ đã cam kết; tránh trường hợp dồn các khoản chi ngân sách vào cuối năm.

- Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, hoàn thành việc phân bổ chi tiết nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được giao cho Ủy ban nhân dân các xã và các đơn vị trực tiếp thực hiện. Tăng cường công tác chỉ đạo, bám sát tiến độ thực hiện của từng xã, từng đơn vị, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh. Các cơ quan, đơn vị được giao vốn lập kế hoạch giải ngân và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhiệm vụ được giao thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia; phân đầu giải ngân đạt kết quả cao nhất.

Sở Tài chính cũng thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc phát sinh, kiểm tra thực tế các đơn vị có kết quả giải ngân thấp để tìm nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ chung, ban hành Kế hoạch số 37/KH-STC ngày 25/8/2023 về kiểm tra tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, theo đó từ ngày 06/9/2023 đến ngày 15/9/2023, Sở Tài chính đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia tại 08 huyện, thành phố. Qua kiểm tra, Sở Tài chính đã tổng hợp, trao đổi trực tiếp và có ý kiến hướng dẫn tháo gỡ tại buổi làm việc để các địa phương triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định. Đối với khó khăn, vướng mắc mang tính chuyên môn, thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan chủ quản các Chương trình mục tiêu quốc gia và các cơ quan chủ dự án thành phần, Sở Tài chính đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6820/UBND-TH ngày 12/10/2023 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Tài chính đang tiếp tục tiếp nhận, hướng dẫn bằng văn bản và lập nhóm zalo với các đơn vị, địa phương liên quan (đến tận cấp xã) để tiếp tục trả lời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình.

Đối với việc điều chỉnh, thu hồi kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị mà chưa triển khai thực hiện hoặc thừa vốn: Trong tháng 12 năm 2023, Sở Tài chính sẽ rà soát và báo cáo UBND tỉnh thu hồi về ngân sách tỉnh để kịp thời giao cho các nhiệm vụ quan trọng, cần thiết khác.

8. Ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Vân - Ba Bể: *Tình trạng xe "Tắc to" chưa được đăng ký, đăng kiểm thông số kỹ thuật đảm bảo an toàn, do đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Giải pháp quản lý phương tiện này?*

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Vân, ngày 15/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 5333/UBND-GTCNXD về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động sử dụng xe cơ giới 3 bánh tự chế, xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp (xe tắc tở) để tham gia giao thông, trong đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện:

- Ban An toàn giao thông tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố chú trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường thực hiện tuyên truyền, vận động chủ phương tiện và nhân dân các địa phương chấp hành nghiêm quy định của pháp luật hiện hành về việc quản lý hoạt động tham gia giao thông đường bộ của xe cơ giới ba bánh tự chế và xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp (xe tắc tở) theo đúng quy định; phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý hoạt động của các xe cơ giới ba bánh tự chế và xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp tại các địa phương. Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất các giải pháp và nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo phòng chuyên môn và Thanh tra Sở chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước và tuyên truyền, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động sử dụng xe cơ giới ba bánh tự chế, xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp (xe tắc tở) để tham gia giao thông không đúng quy định. Tuyên truyền người dân thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt là không mua, bán, sử dụng xe cơ giới ba bánh tự chế; không sử dụng xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp kéo theo thùng tự chế chở hàng hóa tham gia giao thông không đảm bảo quy chuẩn an toàn theo quy định hiện hành. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương trong công tác phổ biến các quy định và hướng dẫn các chủ phương tiện thực hiện các trình tự thủ tục để cấp giấy đăng ký, đăng kiểm phương tiện, biển số xe máy chuyên dùng, hướng dẫn người điều khiển phương tiện tham gia học tại các cơ sở đào tạo và sát hạch để được cấp giấy phép lái xe (hạng B1, B2, C) theo quy định.

- Công an tỉnh: Chỉ đạo lực lượng chức năng liên quan của Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động sử dụng, điều khiển xe cơ giới ba bánh tự chế tham gia giao thông đường bộ không đúng quy định; sử dụng xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp kéo theo thùng tự chế chở hàng hóa tham gia giao thông đường bộ không đảm bảo các yêu cầu về điều kiện tham gia giao thông của người điều khiển và phương tiện theo quy định.

- UBND các huyện, thành phố: Tổ chức thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm khi sử dụng, điều khiển xe cơ giới ba bánh tự chế, xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp (xe tắc tở) tham gia giao thông đường bộ không đúng quy định trên địa bàn. Có trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương, đặc biệt là thực hiện các biện pháp phòng, tránh các vụ tai nạn giao thông xảy ra có nguyên nhân do sử dụng xe cơ giới ba

bánh tự chế, xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp (xe tắc to) gây ra. Rà soát, thống kê, tổng hợp danh sách các chủ phương tiện và số lượng xe cơ giới ba bánh tự chế, xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp (xe tắc to) đang hoạt động, tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn gửi báo cáo về Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải để phối hợp kiểm tra, xử lý; đồng thời, chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ số lượng phương tiện trên địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không mua, bán, sử dụng phương tiện xe cơ giới ba bánh tự chế và không được sử dụng xe máy chuyên dùng nông, lâm nghiệp (xe tắc to) khi người điều khiển và các phương tiện không đảm bảo các yêu cầu về điều kiện tham gia giao thông theo quy định. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với các hộ gia đình, chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan chức năng khi sử dụng phương tiện hoạt động không đúng quy định, làm mất an toàn giao thông, gây tai nạn giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải và các ngành, địa phương liên quan đã tổ chức thực hiện một số nội dung như:

- Các cơ quan, UBND các huyện, thành phố: Tuyên truyền, hướng dẫn các chủ phương tiện thực hiện các trình tự thủ tục để cấp giấy đăng ký, biển số, đăng kiểm theo quy định. Hướng dẫn người dân có nhu cầu tham gia học tại các cơ sở đào tạo lái xe trong tỉnh để được cấp giấy phép lái xe điều khiển phương tiện “xe tắc to” theo quy định. Khuyến cáo người dân các địa phương không điều khiển “xe tắc to” tham gia giao thông khi chưa đảm bảo đủ các điều kiện quy định như: Người điều khiển phương tiện chưa có giấy phép lái xe và phương tiện chưa có giấy đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

- Theo chức năng, nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải cũng đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan thuộc Sở phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền người dân không mua, bán và sử dụng “xe tắc to” tham gia giao thông khi phương tiện, người điều khiển phương tiện chưa đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.

9. Ý kiến của đại biểu Đàm Thị Hảo - Ba Bể: *Trong hoạt động điều tra khám phá án, cơ quan điều tra các cấp trong Công an tỉnh kết luận điều tra đề nghị truy tố 285 vụ/395 bị can (đây là số liệu trong 6 tháng đầu năm 2023). Tuy nhiên, qua kiểm sát, Viện kiểm sát nhân dân đã ban hành 17 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong quá trình điều tra được chấp thuận. Với thực trạng trên đề nghị cho biết trách nhiệm và giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác điều tra khám phá án trong thời gian tới?*

Trên cơ sở ý kiến chất vấn của đại biểu Đàm Thị Hảo, Công an tỉnh đã có Công văn số 5002/CAT-PV01 ngày 08/11/2023 báo cáo kết quả nội dung chất vấn và trả lời chất vấn gửi tới đại biểu, nội dung trả lời như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh và các cơ quan cảnh sát điều tra Công an cấp huyện nhận được 17 văn bản kiến nghị của

Viện Kiểm sát nhân dân các cấp đối với hoạt động điều tra. Các vấn đề kiến nghị gồm: Chậm thông báo, chuyển các văn bản liên quan đến tố tụng hình sự cho Viện Kiểm sát cùng cấp, những người tham gia tố tụng (24 vụ), không ghi đầy đủ thông tin trong các văn bản tố tụng (13 vụ); chậm phục hồi điều tra vụ án (02 vụ) và một số lỗi khác như: Lấy lời khai người dưới 18 tuổi, người không biết đọc, viết, nghe tiếng phổ thông mà không có người chứng kiến, chưa làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác trong vụ án.

Các kiến nghị nêu trên điều được cơ quan điều tra chấp nhận, khắc phục, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Các sai sót, vi phạm được Viện Kiểm sát nhân dân kiến nghị khắc phục không ảnh hưởng đến kết quả điều tra các vụ án, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Sau khi khắc phục, Công an tỉnh đã có văn bản trao đổi để Viện Kiểm sát nhân dân biết và tiếp tục theo dõi, kiểm sát, đồng thời tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các điều tra viên, cán bộ điều tra trực tiếp thụ lý các tin báo, vụ việc để xảy ra thiếu sót.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh sẽ thực hiện một số giải pháp sau để không xảy ra những tồn tại, hạn chế như trên, cụ thể:

Một là, tăng cường quán triệt và yêu cầu cán bộ, chiến sỹ nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự, các văn bản, hướng dẫn liên quan về công tác điều tra, giải quyết vụ án, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhất là việc tuân thủ quy định thời gian về thông báo, chuyển các văn bản liên quan đến tố tụng hình sự cho Viện Kiểm sát cùng cấp, những người tham gia tố tụng.

Hai là, tăng cường công tác phối hợp giữa Cơ quan điều tra với Viện Kiểm sát nhân dân, nhất là mối quan hệ phối hợp công tác của điều tra viên và kiểm sát viên để thực hiện tốt công tác điều tra, kiểm sát vụ án, tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Ba là, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ thực hiện các trình tự, thủ tục trong hoạt động điều tra, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

10. Ý kiến của đại biểu Lê Thị Hương - Chợ Mới: *Việc thi hành các Quyết định xử phạt đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông, qua báo cáo trong giai đoạn 2020-2023 có 21/47 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trên chưa được thi hành. Qua giám sát nhận thấy, trong công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng của Sở Giao thông Vận tải và các địa phương trong việc phát hiện sớm còn chưa chặt chẽ và kịp thời. Trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới?*

Ngày 04/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/2023/QĐ-UBND quy định quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó quy định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương bảo vệ và xử

lý vi phạm quy định bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Theo chức năng, nhiệm vụ và tiếp thu ý kiến chất vấn của đại biểu Lê Thị Hương, Sở Giao thông vận tải đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ, lực lượng tuần đường, tuần kiểm thực hiện nghiêm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cương quyết xử lý nghiêm đối với đơn vị quản lý, tuần đường, tuần kiểm không thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông chậm được thi hành bởi trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thanh tra giao thông không tạm giữ được tang vật vi phạm hay bất cứ một loại giấy tờ gì để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Một số trường hợp đất vẫn thuộc quyền sở hữu của người dân (bìa đỏ đất thổ cư) khi nâng cấp, cải tạo đường nhà nước chưa thu hồi, đền bù giải phóng mặt bằng (*chỉ thu hồi trong phạm vi làm đường*) do vậy người dân vẫn thực hiện xây dựng các công trình phụ trợ như tường rào, lều quán; bên cạnh đó, một số trường hợp người vi phạm có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo không có khả năng chấp hành việc nộp phạt theo quy định nên đã hết thời hiệu, thời hạn xử lý dẫn đến tồn đọng một số quyết định xử phạt chưa được thi hành.

Với nội dung trên, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh;
- LĐVP;
- Các phòng: TH, NNTNMT, GTCNXD, VXNV (*theo dõi, đôn đốc, t/muru nội dung thuộc ngành, lĩnh vực được phân công*);
- Lưu: VT, Hồng.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Bình